

บาท/ดอลลาร์ ใช้นี้เปิดที่ 30.41 บาท แนวโน้มอ่อนค่า กรอบ 30.3-30.45 บาท

บาท/ดอลลาร์ เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.41 บาท แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย จากวานนี้เปิดที่ 30.39 บาท หลังจากผลการเจรจาการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐมีภาพดูดีขึ้น ส่งผลให้เงินไหลออกจากสินทรัพย์ปลอดภัยเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น คาดกรอบวันนี้ 30.30-30.45 บาท

*นายสรรค์ อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารสิริไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทวันนี้เปิดตลาดที่ระดับ 30.41 บาท อ่อนค่าลงเล็กน้อย จากวานนี้เปิดที่ 30.39 บาท ขณะที่ในวันนี้มีโอกาที่ค่าเงินบาทจะอ่อนค่าได้เล็กน้อยจากปัจจัยที่กระแสเงินลงทุนจะไหลออกจากสินทรัพย์ปลอดภัยซึ่งรวมถึงค่าเงินบาทไปสู่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง

*ทั้งนี้ ตอรับประเด็นสงครามทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐ(Trade War) มีภาพที่ดูดีขึ้น หลังจากล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ได้ทวีตข้อความระบุว่า การเจรจาการค้ากับจีน ที่เกิดระหว่างวันที่ 10-11 ต.ค. นี้ มีทิศทางเป็นบวก ทำให้นักลงทุนเฝ้าติดตามและคาดว่าในคืนนี้มีโอกาสที่จะเห็นการตกลงทางการค้า หรือมีการตกลงในบางเงื่อนไขทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐเกิดขึ้นหรืออาจจะเลื่อนการเก็บภาษีสินค้านำเข้าที่สหรัฐจะเรียกเก็บจากสินค้าจากจีนจากอัตรา 25% เพิ่มเป็น 30% มูลค่าประมาณ 2.50 แสนล้านดอลลาร์ซึ่งมีกำหนดการจะมีผลใน 15 ต.ค. นี้

*นอกจากนี้ วานี้ในงานการประชุมนักวิเคราะห์(analyst meeting) ของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) โดย ธปท.ออกมาระบุชัดเจนว่าจะเข้ามาจัดการดูแลการแข็งค่าของค่าเงินบาทซึ่งเกิดจากโครงสร้างที่มีเงินไหลเข้าไทยมากกว่าเงินไหลออกส่งผลให้เงินบาทเริ่มมีแนวโน้มการอ่อนค่าลงตั้งแต่วันนี้

*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 98.65 จากวานนี้ 98.70

*วานนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ 83.14 ล้านบาท

*วานนี้นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 3,210.44 ล้านบาท

*ธปท. รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร 30.322 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ สรอ.

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้